

Hợp tác chấm dứt nạn buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam.



© WWF / James Morgan

DỰ ÁN CÙNG LÊN TIẾNG BẢO VỆ CÁC HỆ SINH THÁI VÌ THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI

BỐI CẢNH

Nằm ở vị trí địa lý thuận lợi trên tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, Châu Âu - Châu Á, Trung Đông - Châu Á, Việt Nam được xác định vừa là điểm đến, điểm trung chuyển, vừa là thị trường cung cấp và tiêu thụ các loài động vật hoang dã bất hợp pháp. Nạn buôn bán, tiêu thụ trái pháp luật các loài diễn ra ngày càng phức tạp, có tổ chức và xuyên quốc gia đã trở thành rào cản đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam. Hoạt động này không chỉ làm suy giảm đa dạng sinh học mà còn tác động đến quần thể và số lượng các loài quý hiếm bên trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, gây ảnh hưởng đến việc thực thi các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, làm giảm uy tín, hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẦU

Chương trình “Cùng lên tiếng bảo vệ các Hệ sinh thái vì Thiên nhiên và Con người” do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ (2020-2023) với mục tiêu tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người dân cộng đồng địa phương vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật và ra quyết định về bảo tồn đa dạng sinh học ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường và xoá đói giảm nghèo bền vững.

Chương trình được triển khai đồng loạt tại 6 quốc gia gồm Kenya, Mozambique, Madagascar, Tanzania (Khu vực Đông Phi) và Myanmar và Việt Nam (Khu vực Đông Nam Á).

Lĩnh vực tác động: Buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật (IWT), Bảo tồn dựa vào cộng đồng (IC) và Giải pháp dựa vào thiên nhiên (NBS).

DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM



Mục đích: Góp phần giảm mất mát và suy thoái đa dạng sinh học tại Việt Nam thông qua hoàn thiện và thực thi hiệu quả chính sách pháp luật nhằm ngăn chặn nạn buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật với sự tham gia tích cực và đồng thuận từ cộng đồng người dân địa phương.

Thời gian: 2020 – 2023

Địa bàn Dự án: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và toàn quốc.

Đối tác triển khai:

- Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Tổ chức xã hội PanNature, GreenViet, TTH-FOSDA
- Cộng đồng địa phương tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam
- Nhóm công tác về phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật (13 thành viên gồm các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn tại Việt Nam)



KẾT QUẢ MONG ĐỢI



Các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn được tăng cường năng lực và tham gia hiệu quả vào quá trình vận động xây dựng chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học.



Quốc hội ủng hộ hoạt động bảo tồn dựa vào cộng đồng, đưa nội dung phòng chống mua, bán và sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật vào chính sách và phát động phong trào "Không khoan nhượng với nạn mua, bán và sử dụng động vật hoang dã" trong toàn xã hội.



Chính sách/Hướng dẫn về "Các giải pháp cấp bách nhằm chấm dứt nạn buôn bán và tiêu thụ trái pháp luật động vật hoang dã" được ban hành góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ động vật hoang dã tại các tỉnh mục tiêu.



Khung Kế hoạch Hành động quốc gia nhằm ngăn chặn nạn buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã được ban hành và phổ biến trên toàn quốc.

2020

Nghiên cứu tình hình buôn bán, tiêu thụ ĐVHD; Tham vấn cộng đồng; Truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội

2021

Lãnh đạo Quốc hội tuyên bố ủng hộ và lan tỏa phong trào "Không khoan nhượng với nạn buôn bán và tiêu thụ ĐVHD trái pháp luật" trong toàn xã hội

2022 - 2023

Chính sách và Khung kế hoạch Hành động Quốc gia nhằm kiểm soát hiệu quả tình trạng buôn bán, tiêu thụ ĐVHD trái pháp luật

2025

Góp phần thực thi hiệu quả Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi (2020) và Công ước CITES

Lộ trình vận động chính sách

KÊNH TÁC ĐỘNG

01. Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cộng đồng và người dân địa phương.

02. Vận động sự ủng hộ, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

03. Tạo cơ hội trao đổi và thảo luận về chính sách giữa các tổ chức xã hội và cộng đồng với Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách

THÔNG TIN LIÊN HỆ

DỰ ÁN CÙNG LÊN TIẾNG BẢO VỆ CÁC HỆ SINH THÁI VÌ THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI

- ☎ Số 6 Ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 🌐 baovodongvathoangda.org
- 📘 facebook.com/VietnamWWF



Nuôi dưỡng thế giới tự nhiên vì lợi ích của cả con người và muôn loài.

together possible vietnam.panda.org

© 2021

© Biểu tượng Panda năm 1986 của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên - WWF (Tên cũ là Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới)
© "WWF" là thương hiệu đã được đăng ký của WWF. WWF, Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Thụy Sĩ. Tel. +41 22 364 9111; Fax +41 22 364 0332.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vietnam.panda.org